



ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธนา สุทธิธนากร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด			
๑	๐๓	นางสาวพิมพ์ผกา หมิตหวัง	
๒	๐๒	นางสาวปุณณมาส ใจธรรม	
ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด			
๑	๐๑	นายณฤชัย บุญชากร	
๒	๐๒	นางสาวอัจฉิมา วรรณรัตน์	
๓	๐๓	นางสาวมัลลิกา แสนสุข	
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย)			
๑	๐๑	นายเอกชัย ใจสม	
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้			
-	-	-ไม่มีผู้สมัคร-	-